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เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายช่างภาคภูมิ ศรีช�านิ 
กรรมการผู้จัดการร่วมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด
การด�าเนินงานในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟ
สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
และร่วมพธิที�าบุญเพือ่เป็นสริมิงคลแก่ผูป้ฎบัิติงาน ณ สถานีรถไฟ
องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยได้รับเกียรติจากนาย
ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็น
ประธานในพิธีในครั้งนี้

พิธีเปิดรถไฟทางคู่ องครักษ์

   โครงการก่อสร้างทางคู ่เป็นโครงการท่ีสนับสนุนการพฒันา 
ระบบการจัดการขนส่งผูโ้ดยสาร และสนิค้าตามนโยบายของรฐับาล 
ท่ีต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพความเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทาง ท�าให้รถไฟมี
ความตรงต่อเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการ
ขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจ
ให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากย่ิงข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งสนิค้าทางถนน สูก่ารขนส่งท่ีมีต้นทุนต�า่กว่า
 โดยโครงการนี้ ใช้ระยะเวลาการด�าเนินงานก่อสร้าง 36 
เดือน (เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ 2559 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
โดยแบ่งออกเป็น 2 สญัญา บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับด�าเนินการในส่วนของสัญญา

ท่ี 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
วิหารแดง และช่วงบุใหญ่- แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord 
Lines) 3 แห่ง (ฉะเชิงเทรา บ้านภาชี และแก่งคอย) ระยะทางรวม
ประมาณ 106 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้างกว่า  9,825 
ล้านบาท
 โครงการก่อสร้างทางคู ่ช ่วงฉะเชิงเทรา–คลองสิบเก้า– 
แก่งคอย นี้ สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 10 ในด้านการลดต้นทุนด้านการขนส่งและโลจีสติกส์ โดย
พัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงข่ายการขนส่งทางรางให้
พอเพียงกับความต้องการขนส่ง และมีการเชื่อมโยงโครงข่ายกับศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้าตามจุดยุทธศาสตร์การผลิตของประเทศ 
เพื่อรองรับระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodule) น�า
ไปสู่ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ.

	 สวัสดีค่ะ	 	กลับมาพบกับเร่ืองราวข่าวสารดีๆกับ	Sino-Thai	

Magazine	อีกเช่นเคยนะคะ	คิดถึงกันใช่ม้ายย	ไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะ		ฉบับ

นี้เลยเอาใจท่านผู้อ่านด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นเหมือนเดิม	 เพิ่มเติมคือของ

รางวัล		และ	!!		เราไม่ลืมค�าทักทายแบบโบราณค่ะ		เข้าหน้าฝนแล้ว	อย่า
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 อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเรา ชาว STECON นะคะ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 30  ได้มีการจัด
พิธี “รดน�้าด�าหัว” ขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย  เราได้เก็บภาพบรรยากาศและคุณค่าของ
ประเพณีที่งดงามของไทยมาฝากเพื่อนๆชาว STECON ทุกคนค่ะ  
 เราจัดพิธีในตอนสายๆ เวลา 10.00 น. ด้วยบรรยากาศแบบไทยๆ รณรงค์ให้สวมเสื้อลายดอกเพื่อสีสันสวยงาม  คณะผู้บริหาร
บริษัทซิโน-ไทย และบริษัทในเครือ พร้อมด้วยพนักงานทุกคนเข้าร่วมพิธีรดน�้าด�าหัวในครั้งนี้  ซึ่งท่านชวรัตน์  ชาญวีรกูล  ได้ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธี  คุณวรพันธ์  ช้อนทอง ให้เกียรติเป็นตัวแทนพนักงานบริษัทกล่าวค�าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และถือโอกาสขอพรจาก 
ท่านชวรัตน์  ชาญวีรกูล  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคนด้วยค่ะ 
 เมื่อถึงเวลาที่ก�าหนด เราก็เริ่มพิธีการรดน�้าค่ะ เริ่มจากให้ผู้จัดการฝ่ายแต่ละฝ่ายน�าทีมรดน�้าด�าหัวท่านชวรัตน์ พนักงานทุกคนก็เข้า
แถวทยอยเข้ามารดน�้า  ซึ่งท่านก็ให้พรพนักงาน บรรยากาศอบอุ่นมากค่ะ ได้พูดคุย ได้ขอพรจากท่าน  เมื่อเสร็จพิธีการแล้วท่านชวรัตน์ ยัง
ได้มอบเหรียญนักษัตรปีวอกให้ไว้เป็นที่ระลึกแก่พนักงานทุกคนอีกด้วยค่ะ
 ประเพณีที่ดีงามนี้ ลูกหลานไทยควรธ�ารงรักษาไว้และสืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป เป็น “คุณค่าที่ไม่ควรมองข้าม” พวกเราดีใจที่
บริษัทได้ส่งเสริมประเพณีนี้ โดยได้จัดท�าเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการเน้นย�้าว่าบริษัทของเราให้ความส�าคัญกับประเพณีที่ดีงามแบบไทย และ
เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานของเราด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ  อย่าลืมมาร่วมสืบสานประเพณี “รดน�้าด�าหัว” ที่
งดงามของไทยกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ 

รดน�้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2559 
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ โดยมีศาสตราจารย์
พิเศษเรวัต ฉ�่าเฉลิม ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ เป็นประธานในท่ีประชุม และมีคณะ
กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีเพื่อพบปะ
ท่านผู้ถือหุ้นรวมถึงได้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ
ด้วย บรรยากาศภายในการประชุม คุณภาคภูมิ ศรีช�านิ   
คณะกรรมการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลประกอบการ รวมถึง
แผนงานธุรกิจในอนาคตของบริษัท สามารถตอบค�าถาม
ของผู้ถือหุ้นอย่างตรงประเด็น ถูกต้องชัดเจน ท�าให้การ
จัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 Sino-Thai Magazine ได้เก็บภาพการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมาให้ชมกันค่ะ และท่านกรรมการผู้
จัดการขอฝากค�าขอบคุณมายังชาวซิโน-ไทย ทุกท่าน ที่
ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยค่ะ

การประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 22/2559
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตัวแทนบริษัท น�าโดยนายช่าง จารุณัฐ จิรรัตน์สถิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ได้เดินทางไป
ร่วมท�ากิจกรรม โครงการอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” ให้กับโรงเรียนวัดเหมืองง่า จ.ล�าพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ 10 ค่ะ โดยได้จัดกิจกรรม
เสริมสันทนาการให้กับน้องๆได้ร่วมเล่นสนุกพร้อมแจกของรางวัลมากมายและยังแฝงไปด้วยความรู้ความสามัคคีในแบบพี่ๆน้องๆ  
 สนุกสนานกันเสร็จเราก็ยกกองพี่ๆน้องๆทานอาหารกลางวันร่วมกัน อิ่มหน�าพร้อมความสุข สุดท้ายพี่ๆแจกขนมให้น้องๆ ได้กลับ
ไปทานที่บ้านกันอีกมากมาย นับว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันสร้างความสุขความสนุกสนานอย่างแท้จริงค่ะ

โรงเรียนวัดเหมืองง่า จ.ล�าพูน

 กลับมาที่ภาคกลาง เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ภายใต้หน่วยงานรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินโดยการน�าของนายช่างคมสิน ศรีศรก�า
พล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ยกทัพเหล่าพนักงานไปมอบอาหารกลางวันเด็ก ที่โรงเรียนวัดตะล่อม บางแวก ในงานนี้ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต 
ต่างสนุกสนานกับเกมสันทนาการที่พวกพี่ๆ จัดไปให้ อย่างเกมวิ่งเปรี้ยว ที่ถึงขนาดมีการท้าแข่งขันข้ามระดับชั้นกันเลยทีเดียว สร้างความ
สามัคคี ให้เด็กทั้งโรงเรียน ประกอบกับอาหารที่น�าไปเลี้ยงเด็กๆ มีความน่าสนใจอาทิ ข้าวมันไก่ตอน ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ต่อด้วยขนมหวาน
อย่างโดนัท น�้าแข็งใส และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ไอศกรีม งานนี้ทั้งครูและเด็กนักเรียนต่างดีใจร่วมชื่นชมขอบคุณกัน จนเหล่าพนักงานซิโน-ไทย
ดีใจหน้าบานอิ่มบุญกันทุกคนเลยค่ะ ^0^

โรงเรียนวัดตะล่อม กรุงเทพมหานคร

โครงการอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง”



       มากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  ทางบริษัทซิโน-ไทยของเราได้จัดพิธีท�าบุญบริษัทขึ้น ณ ส�านักงานใหญ่ ห้อง
ประชุมชั้น 30 ซึ่งทางบริษัทของเราได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จ�านวน 9 รูป จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารมาร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะ โดยท่านชวรัตน์  
ชาญวีรกูล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะ    
     บรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยความเรียบง่ายตามแบบประเพณีของชาวพุทธที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารบริษัทซิโน-ไทย  
บริษัทในเครือ และพนักงานมาเข้าร่วมพิธีกันเป็นจ�านวนมาก  โดยเริ่มจากถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่ง
พนักงานบางส่วนยังได้เตรียมอาหารมาร่วมถวายแด่พระภิกษุด้วยค่ะ หลังจากถวายเพลเสร็จแล้วสมเด็จพระวันรัตท่านเจ้าอาวาสก็ได้พรม
น�้ามนต์เพื่อปัดเป่าทุกข์โศกและเพื่อความเป็นสิริมงคลในชิวิต สุดท้ายได้มีการกรวดน�้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเป็นอันเสร็จพิธี
งานนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มบุญสุขใจกันถ้วนหน้าเลยทีเดียวค่ะ

พิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพล

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ซิโน-ไทยได้จัดพิธีเปิดการ
อบรมหลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 4 ส�าหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา  ซึ่งจัดขึ้น
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 30  โดยครั้งนี้เราได้มอบหมายให้ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด�าเนินการอบรม       
       โดยมี คณุภาคภมิู ศรชี�านิ กรรมการผูจั้ดการ ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
พธิค่ีะ Mini MBA รุน่ 4 น้ีมีผูเ้ข้าร่วมการอบรมจ�านวน 50 คน  มีระยะเวลาการ
อบรมรวม 21 สปัดาห์ จัดอบรบทุกวันเสาร์ เริม่ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม – 15 
ตุลาคม 2559  โดยการอบรมหลกัสตูร Mini MBA น้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่เพิม่พนูความรู้ 
ความเข้าใจ ความคดิสร้างสรรค์ในการบรหิารธรุกิจ และแลกเปลีย่นความรู ้ เพือ่ท่ีจะ
สามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัจากการอบรมครัง้น้ีไปประยุกต์ใช้ในการบรหิารหน่วยงานท่ี
รบัผดิชอบได้อย่างมีประสทิธภิาพค่ะ

การอบรมหลักสูตร 
Mini MBA รุ่นท่ี 4 

S ino-Thai News

5SINO-THAI  MAGAZINE



Z oom In Site

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

สวัสดีค่ะ... Zoom in site ฉบับนี้ขอพาทุกท่านไปเยี่ยมชม
หน่วยงาน โครงการก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคาร
ประกอบ (New Parliament Project : J-2436-0-C) หน่วยงาน
มพีื้นที่ประมาณ 123 ไร่ ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก
เกียกกาย เขตดุสติ โดยมีส�านักเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น
เจ้าของโครงการ และมีกลุม่นิติบุคคลร่วมท�างาน CAMA เป็นท่ี
ปรกึษาบรหิารโครงการ พร้อมด้วยกลุม่นิติบุคคลร่วมท�างาน ATTA 
เป็นผูค้วบคมุงาน ซึง่มีสญัญาก่อสร้างโครงการ(เฉพาะท่ีลงนามขยาย
ระยะเวลาแล้ว) คอืเริม่งานต้ังแต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2559
 โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ นายช่างพีระ นาควิมล 
เป็นผู้อ�านวยการโครงการ โดยมี นายช่างพิทวัส ชูโต นายช่าง
ศุภโชค อรทัย และนายช่างปรเมษฐ์ ชวศิริกุลฑล เป็นผู้จัดการ
โครงการ
 โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ แบ่งเป็น 2 
ส่วนใหญ่ๆ คือ
    1. ส่วนอาคารหลัก แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่
        1.1 ปีกอาคารทิศใต้ (ส่วน S)
        1.2 ส่วนกลางอาคาร (ส่วน C)
        1.3 ปีกอาคารทิศเหนือ (ส่วน N)
    2. ส่วนอาคารประกอบและผังบริเวณโดยรอบ เช่นอาคาร
โรงไฟฟ้า อาคารโทรทัศน์วิทยุรัฐสภา ลานประชาธิปไตยเป็นต้น

 ทางบริษัทรับผิดชอบการก่อสร้างทุกส่วนได้แก่ งานโยธา, 
งานสถาปัตยกรรม, งานระบบอาคาร และงานภูมิทัศน์ภายนอก
ทั้งหมด
 โครงการอาคารรัฐสภาได้รับการออกแบบโดยมีแนวคิด 
“สัปปายสภาสถาน” หมายถึงสถานท่ีท่ีท�าให้เกิดกรรมดี พื้นท่ี
ต่างๆภายในอาคารจึงล้วนมีความหมาย มีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อส่ง
เสริมให้ผู้ใช้อาคารละอายที่จะท�าความชั่ว เลือกกระท�าแต่ความดี
    อาคารหลักของโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ฯ เป็นอาคาร
ส�านักงานขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 440,000 ตร.ม.  ตัว
อาคารมีความสูง 11 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้นเป็นพื้นที่ส�าหรับ
จอดรถประมาณ 1,800 คัน และส่วนโรงพิมพ์ฯ 
 ปีกอาคารทางทิศใต้ (ส่วน S) เป็นพื้นที่ส�านักงานของ
ข้าราชการส่วนสมาชิกวุฒสิภา (ส.ว.) และมีห้องจันทราเป็นห้องประชุม
ใหญ่ซึง่เป็นห้องท่ีมีลกัษณะเป็นโดมโค้งขนาดใหญ่ภายในอาคาร
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    ปีกอาคารทางทิศเหนือ (ส่วน N) เป็นพื้นที่ส�านักงานของ
ข้าราชการส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และมีห้องสุริยัน
เป็นห้องประชุมใหญ่ที่มีลักษณะเป็นโดมขนาดใหญ่กว่าส่วน ส.ว.
       ส่วนกลางของอาคาร (ส่วน C) ประกอบไปด้วยห้อง
ประชุมและห้องท�างานของ ส.ส. พิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตย ห้อง
สมุด ห้องรับรองบุคคลส�าคัญต่างๆ นอกจากนี้บริเวณชั้น 11 เป็น
เครื่องยอดอาคาร ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงจุฬามณี แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นชาติไทย วัสดุที่ใช้ก่อสร้างเป็นทองเหลืองปิดทอง ภายใน
เครื่องยอดเป็นโถงรัฐพิธีส�าหรับรับรองพิธีส�าคัญๆต่างๆเช่น การ
พระราชทานรัฐธรรมมนูญ การรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น
 งานก่อสร้างอาคารมีส่วนท่ีเป็นช้ันใต้ดินขนาดใหญ่
ประมาณ 75,000 ตร.ม. ลึก 10 เมตร ต้องมีการขุดดินถึง 1 
ล้านลบ.ม.โครงสร้างของอาคารหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้
ระบบเสา-คานที่เป็นโครงสร้างเหล็ก Build-Up Structure ในการ
รับน�้าหนัก โครงการก่อสร้างฯ จึงเลือกใช้การก่อสร้างระบบ Table 
Form และระบบนั่งร้านเนื่องจากแต่ละชั้นมีระดับความสูงที่หลาก
หลาย จึงต้องผสมผสานระบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกันมาก
ที่สุด ปัจจุบันโครงการฯ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างโดยรวม
ประมาณ 20% โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างพื้นชั้น 1 ถึงชั้น 
2 และงานโครงสร้างเสา Steel Structure โดยมีก�าลังพลประมาณ 
2,000 คน
 โครงการก่อสร้างฯ ประมาณการแล้วเสร็จในปี 2562 
ปัจจุบันยังคงมีปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นท่ีล่าช้าจากทางเจ้าของ
โครงการอีกประมาณ 23 ไร่ หากทางโครงการฯได้รับมอบพื้นที่
ภายในเดือนตุลาคม 2559 คาดว่าจะด�าเนินการได้ตามแผนงาน
และแล้วเสร็จในปี 2562 อย่างแน่นอน
    ทีมงาน Zoom in site และชาวซิโน-ไทยทุกคนก็ขอเป็น
ก�าลังใจให้การท�างานที่เหน็ดเหนื่อยนี้ประสบความส�าเร็จ เพื่อให้
ประเทศเรามีอาคารรัฐสภาที่งดงามไม่แพ้ชาติอื่น และครั้งหน้าจะมี
ความเคลื่อนไหวที่หน่วยงานใด ติดตามกันได้นะคะ สวัสดีค่ะ
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ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างานก่อสร้าง

 หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีดังนี้
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการ

ท�างานรวมท้ังความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนร�าคาญอันเนื่องจากการท�างาน หรือความไม่
ปลอดภัยในการท�างานเสนอต่อนายจ้าง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างาน 
และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานต่อนายจ้าง เพื่อ
ความปลอดภัยในการท�างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคล
ภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถาน
ประกอบกิจการ

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน รวม
ท้ังมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

5. ส�ารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท�างานและตรวจ
สอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการ 
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝ ึกอบรมเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการท�างาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหารนายจ้าง และบุคลากรทุก
ระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7. วางระบบการรายงานสภาพการท�างานท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็น
หน้าที่ของลูกจ้างทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเม่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10. ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอ่ืนตามท่ีนายจ้าง
มอบหมาย

 ท้ังน้ีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและแต่งต้ังให้เป็นกรรมการจะ
อยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
ใหม่ได้ และกรรมการทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ตามกฎหมายก�าหนด
 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีส่วนส�าคัญ
อย่างมากท่ีจะคอยช่วยเหลือในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยฯ ส�าหรับฉบับหน้าจะมีเรื่องราวความ
ปลอดภัยดีๆอะไรมาน�าเสนอ ต้องติดตามกันต่อไปครับ พบกันใหม่
ฉบับหน้า..สวัสดีครับ

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ อยา่ง
นอ้ยเดอืนละ 1 คร ัง้

องค์ประกอบของกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

จ�านวนลูกจ้างใน

สถานประกอบ

กิจการ

จ�านวน

กรรมการ	

(ขั้นต�่า)

ประธาน ผู้แทน

นายจ้าง

ระดับบังคับ

บัญชา

ผู้แทน

ลูกจ้าง

กรรมการและ

เลขานุการ

50-99	คน 5	คน 1 1 2 1	(จป.เทคนิคขั้นสูง

หรือวิชาชีพ)

100-499	คน 9	คน 1 2 3 1	(จป.วิชาชีพ)

500	คนขึ้นไป 11	คน 1 4 5 1	(จป.วิชาชีพ)

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การส�ารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ของคณะกรรมการความปลอดภัย

สวัสดีครับ...ผู้อ่านทุกท่าน ปีนี้ประเทศไทยเราเกิดวิกฤตภัยแล้ง
ทั่วทุกพื้นที่ เขื่อนและอ่างเก็บน�้าต่างๆ ล้วนแต่มีปริมาณน�้ากักเก็บ
เหลือน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ท�าให้ภาคเกษตรกรรมมีผลผลิตน้อย
ลง แม้แต่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองก็เริ่มรู้สึกได้ว่าผักและผลไม้ต่างๆ
ล้วนแพงขึ้นมาก ฉะนั้นปัญหาการขาดแคลนน�้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรา
อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันประหยัดน�้าอย่างจริงจัง
กันสักที
 ข่าวสารความปลอดภัยฯ ฉบับนี้ เราจะพูดถึงเรื่อง “คณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน” ซึ่งจะมีบทบาทในการบรหิารและจัดการด้านความปลอด
ภยัฯ ซึง่ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานการบรหิารและการจัดการ
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
พ.ศ. 2549 ก�าหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทท่ี
กฎหมายก�าหนด ท่ีมีลกูจ้างต้ังแต่ 50 คนข้ึนไป ต้องจัดให้มีคณะ
กรรมการความปลอดภยัฯ
 องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการเป็นนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร

ได้แก่ PM, CM, PE
2. กรรมการผูแ้ทนนายจ้างระดบับังคบับัญชา แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

หรอืพยาบาลอาชีวอนามัยประจ�าสถานประกอบกิจการ ท่ีได้รบั
การแต่งต้ังจากนายจ้าง เช่น วิศวกร, ซปุเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน

3. กรรมการผู้แทนลูกจ้าง โดยให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตั้ง 
เช่น ช่างเชื่อม, ช่างไม้, ช่างเหล็ก, ช่างปูน, ช่างประกอบ ฯลฯ

4. กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การท�างานระดับวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�างานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือผู้แทนนายจ้าง แล้วแต่กรณี
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สวัสดีค่ะพี่น้องชาว sino-thai ทุกท่าน  กลับมาพบกับแผนกบริหารคุณภาพกันอีกครั้ง วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีของบริษัท คือ บริษัทเราได้
รับการรับรอง ระบบ  ISO 9001 2008 แล้วในทุกส่วนงานของบริษัท ซึ่งแผนกบริหารคุณภาพขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานไว้ ณ 
ทีนี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดผลส�าเร็จ และขอให้ทุกหน่วยงานรักษามาตรฐานงานตามระบบ ISO 9001 2008 ต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรของเรา 
 เรื่องต่อไปที่เราจะน�าเสนอในวันนี้ คือการน�านวัตกรรมเข้ามาใช้งานในหน่วยงานของเรา เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการ
ท�างาน ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถหามาได้จากหลายทาง เช่น การท�า Kaizen ระดมความคิดจากพนักงาน การหาข้อมูลในสื่อทั้งในและต่าง
ประเทศ การ Benchmark กับคู่แข่ง การประสานร่วมมือกับภาคการศึกษา และเมื่อหันกลับมาดูงานที่เราท�า เราก็สามารถสร้างนวัตกรรม
ของเราเองได้เช่นกัน จะสร้างได้อย่างไร ก็ Kaizen ที่บริษัทเราท�าอยู่กันนั่นเอง ท�าไมถึงได้มีการรณรงค์เรื่องนี้กันมาก ทุกท่านทราบไหมว่า 
บริษัทใหญ่ๆที่ประสบความส�าเร็จทั้งหลายต่างผ่านจุดนี้กันมาแล้วทั้งนั้น คือการมีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง โดยสร้างจาก Kaizen และพัฒนา
ต่อยอดมาเรื่อยๆ มีทั้งการจัดประกวดภายในบริษัทและระดับประเทศในสาขางานต่างๆ ทุกวงการธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุก
คน ที่จะต้องพัฒนางานของตัวเราเอง โดยการน�านวัตกรรมเข้ามาใช้งาน ต่อยอดจากการท�า Kaizen ในงานของเราเอง
ว่ากันด้วยเรื่อง Kaizen หลายคนคงคุ้นกันดีอยู่แล้ว เพราะเราน�าเสนอเรื่องนี้ไปแล้วหลายฉบับ อีกทั้งใครที่เคยไปฝึกอบรมประจ�าปีของบริษัท 
ก็จะได้น�าเสนอหัวข้อ Kaizen กันในวันอบรมด้วย ซึ่งหัวข้อ Kaizen ที่น่าสนใจในปี 2558 ที่ได้คัดเลือกมาเพื่อส่งเสริมผลักดันให้มีการน�าไป
ใช้จริง และได้มีการมอบรางวัลกันในการอบรมพนักงานแต่ละรุ่นไปแล้วโดยมีหัวข้อและรายชื่อผู้น�าเสนอดังต่อไปนี้ 

ล�ำดับ หัวข้อ Kaizen รำยชื่อผู้เสนอ ต�ำแหน่ง

1 Hard Barricade คุณณรงค์  ขยันสกำร โฟร์แมนโยธำ

2 อุปกรณ์ส�ำหรับสำยกรำวด์ของงำนเชื่อม คุณคมสันต์ โนนศรี โฟร์แมนเครื่องกล

3 อุปกรณ์ช่วยถ่ำยเส้นอ้ำงอิงจำกบนพื้นมำไว้บนหัวเสำ คุณไฉน หน่อแก้ว ซุปเปอร์ไวเซอร์เครื่องกล

4 โซลำเซลล์ คุณเถลิงศักดิ์  ศรลัมพ์ ซุปเปอร์ไวเซอร์โยธำ

คุณธิติพงษ์ ธัญพงศ์ โฟร์แมนโยธำ

นิรุตน์ อยู่เป็น วิศวกรโครงกำร

5 อุปกรณ์ช่วยก่ออิฐ คุณประกอบ วรรณเกตุ ซุปเปอร์ไวเซอร์โยธำ

6 ปล่องขยะ คุณธีระธันญ์ ตันนิติไพศำล วิศวกรโยธำ

7 นั่งร้ำนส�ำเร็จรูป คุณธีรยุทธ เสียมพลัด วิศวกรโยธำ

8 เครื่องตรวจกระเบื้องพื้นร่อนด้วยเสียง คุณโจ แนวพนิช สถำปนิก

9 แปรงทำสีกำลักน�้ำ คุณศิริอรุณ มัจฉำสกุล สถำปนิก

 ระบบโซลาเซลล์นั้น มีหลายคนที่เสนอหัวข้อนี้ขึ้นมา เนื่องจากมีความคิดเห็นตรงกันว่าในภาวะที่ค่าไฟแพงและมีแนวโน้มจะแพงขึ้น
เรื่อยๆ แบบนี้ เทคโนโลยีโซลาเซลล์จึงเป็นที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นพลังงานสะอาด ไม่เกิดมลพิษแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 
ทางแผนกได้ศึกษาข้อมูล พูดคุยกับผู้เสนอและ Supplier โดยอยู่ในระยะทดลองติดตั้งใช้งาน
ในส่วนของภาคการศึกษา ก็ได้มีการติดตามงานวิจัยตามมหาวิทยาลัย โครงการส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการ เช่น กิจกรรม
ประกวดหุ่นยนต์ก่ออิฐของ วช ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวด คัดเลือกทีมที่ชนะเลิศเพื่อให้ทุนสนับสนุนใน
การพัฒนาหุ่นยนต์ก่ออิฐต่อไป ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ได้มีการเข้ามาเยี่ยมชมไซต์งานของ Sino-Thai ที่โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงาน
ใหญ่ กสท แจ้งวัฒนะ มีการสาธิตการก่ออิฐ และการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการก่ออิฐจากวิศวกรของบริษัท เพื่อให้นักศึกษาแต่ละทีมน�าความ
รู้ที่ได้ไปพัฒนาหุ่นยนต์ก่ออิฐต่อไป  

มอบรำงวัลผู้เสนอ Kaizen

Solar Moon Light 8W 
ทดลองติดตั้งที่บ้ำนฉำง

 สุดท้ายนี้ขอฝากเพื่อนพี่น้องชาว sino-thai ไว้ว่า ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของทุกๆคนในบริษัทล้วนมีคุณค่า เราอยู่นิ่งกันไม่
ได้แล้วค่ะ หันมองรอบๆตัวเราให้ความส�าคัญกับงานทุกงานรอบๆตัวเรา ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่านี้หรือเปล่า  หรือ
งานไหนจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้บ้าง เพื่อให้การท�างานเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้องค์กรของเรา
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่งในวงการก่อสร้างต่อไป

มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
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K nowLedge

กลับมา... เกาะกระแสเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็น
ตัวช่วยขับเคลื่อนการท�างานในธุรกิจก่อสร้าง (AEC Industry: 
Architect, Engineering and Construction) ในชั่วโมงนี้ 
BIM คงเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด เรามาท�าความรู้จัก
กับ BIM ในขั้นต้นก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับ BIM ต่อไปว่า
จะเข้ามามีบทบาทกับ STECON ของเราอย่างไรบ้าง
 BIM : Building Information Modeling คือกระบวนการ
และเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างต้ังแต่ข้ันตอน
การออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างอาคาร ซึ่งปัจจุบันนี้ การ
ออกแบบ การเขียนแบบ การค�านวณโครงสร้าง การประมาณ
ราคา รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆของอาคาร เป็นการ
ท�างานแบบแบ่งกันคิดแบ่งกันท�า ปัญหาคือ ข้อมูลต่างๆ จะ
กระจัดกระจาย และควบคุมได้ค่อนข้างล�าบาก
 BIM (Building Information Modeling) คือกระบวนการ
ท่ีจะมาช่วยให้ข้อมูลของการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน 
และถูกต้องตรงกันมากขึ้น ระหว่าง สถาปนิก วิศวกร ผู้รับ
เหมาและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร BIM (Building 
Information Modeling) ยังสามารถช่วยในการจัดท�าเอกสารราย
งาน และข้อมูลต่างๆ ของอาคารได้อีกด้วย โดยความสามารถ
ของกระบวนการก็ขึ้นกับซอฟแวร์ที่เลือกและระบบที่สร้างขึ้น

BIM : Building Information Modeling

 BIM ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์เอง  ซึ่ง
ปัจจุบันการเขียนแบบแบบสองมิติ บน AutoCad ก็คือการ
เขียนแบบเหมือนกับตอนท่ีเราน่ังเขียนแบบบนโต๊ะเขียนแบบปกติ 
เพียงแต่เป็นการเขียนในคอมพิวเตอร์เท่าน้ันด้วยพื้นฐานทฤษฏี
แบบเดิมๆ คือ การโปรเจกเส้น เช่น ถ้าต้องการเขียนรูปด้าน
ใน AutoCAD เราต้องน�าแปลนมาทาบเพื่อลากเส้นจากแปลน
ไปเขียนรูปด้าน หรือรูปตัด ซึ่งขั้นตอนนี้ก่อให้เกิดปัญหาความ
ผิดพลาดของข้อมูลได้ง่ายดายมาก โดยเฉพาะงานอาคารที่มีการ
แก้ไขข้อมูลบ่อยๆหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ หากต้องการแก้ไขส่วน

หนึ่งส่วนใดของอาคาร เราอาจจะลืมหรือไม่สามารถตามไปแก้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน
นั่นเอง

 ในการจัดท�าแบบ เราสามารถถอดรูปด้านรูปตัดหรือดึง
ข้อมูลต่างๆ ไปใช้ได้เลย จากตัวโมเดลเพียงก้อนเดียว
 การน�า BIM มาใช้ก็เปรียบได้กับการที่เราตัดโมเดล 
ในคอมพิวเตอร์ เพียงแต่เราจะได้ข้อมูลที่สมจริงขึ้น สามารถ
ควบคุม และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกส�าหรับงานก่อสร้างได้ง่ายกว่า
การเขียนแบบ แบบเดิมๆ อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
ผู้ใช้งานเองอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระดับของการใช้งาน
ข้อมูลด้วย เช่น สถาปนิกอาจจะไม่จ�าเป็นต้องลงรายละเอียดของ
ชิ้นงาน Curtain Wall ไปถึงขนาดต้องระบุยาแนว หรือระบุน็อต
เข้าไปในแบบ เพียงแต่ในระดับที่สถาปนิกจะใช้งานก็เพียงแค่
ต้องการรู้ขนาด กว้าง ยาว สูง ความหนาและชนิดของ Curtain 
Wall เท่านั้น

 สิ่งที่ควรระวังของการใช้ BIM ก็อยู่ที่องค์ความรู้ของผู้
ใช้งานนั่นเอง เพราะผู้ใช้งานจะไม่สามารถท�าในสิ่งที่ธรรมชาติ
ของรูปทรงเลขาคณิตท�าไม่ได้ เช่น ถ้าจะออกแบบอาคารรูปทรง
แปลกๆ ผู้ใช้งานก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของรูปทรงมาก
พอ พูดง่ายๆ ก็คือ เราจะไม่สามารถออกแบบอาคารจากความ
มั่ว เพียงในจินตนาการเราเองได้อีก เพราะทุกครั้งที่เราจะเขียน
อะไรลงไปใน BIM มันจะต้องเป็นวัตถุที่สามารถจะท�าได้จริงๆ 
ตามกฎของรูปทรงเลขาคณิต เพราะหลักการของ BIM คือการ
ขึ้น Model นั่นเอง
 ฉบับน้ีคงต้องลาไปเพียงเท่าน้ีก่อนส�าหรับความรู้เบ้ือง
ต้นเกี่ยวกับ BIM ส่วนในฉบับต่อๆ ไปก็จะน�าเสนอโครงการและ
งานของ STECON ที่ด�าเนินการแล้วด้วย BIM สวัสดีครับ...
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สวัสดีค่ะ... พบกับคอลัมน์เดิมแต่เพิ่มเติม
คือความแซ่บกับ “อิ่มอร่อย By Catty” เช่น
เคยค่ะ วันนี้จะพาไปลองลิ้มชิมรสกับอาหาร 
อร่อยๆร้านไหน!!! พร้อมยัง ถ้าพร้อมแล้วงั้น
ลุยเลย!!!
 อาหารที่ทานได้ทุกเพศ ทุกวัย แถม
ยังเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคน ซึ่งต้นก�าเนิด
มาจากภาคอีสาน หลายๆ คนต้องนึกถึง 
“ส้มต�า” อย่างแน่นอน ต�าไทย ต�าปูปลาร้า 
ต�าไทยใส่ไข่เค็ม ต�าป่า ต�าถาด และอีกหลายต�า ย่อมถูกปากคนไทยและชาวต่างชาติ วันนี้
เราจะพาไปทานส้มต�าร้านหนึ่งในย่านสีลม นั่นคือ ร้าน “HAI” ส้มต�าคอนแวนต์ ค่ะ  
 ภายใน ร้าน “HAI” ส้มต�าคอนแวนต์ มีอาหารอีสานมากมาย เบสิคเลยก็ส้มต�า

ขอขอบคุณภาพจาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000060506
และ https://www.wongnai.com/restaurants/2978pu-hai-somtum-convent

ไทย (ราคา 60 บาท) ต�าปูปลาร้า (ราคา 70 บาท) เส้นมะละกอกรอบ สด หอมน�้าปลา
ร้า ทานเข้าไปแล้วกลมกล่อมดีทีเดียว หากลูกค้าท่านใดเบื่อส้มต�ามะละกอ ทางร้านก็มีต�า
ข้าวโพด (ราคา 70 บาท) ต�าแครอท (ราคา 70 บาท) ไว้คอยบริการ และยังมีต�าซั่วหลวง
พระบาง (ราคา 100 บาท)  รสชาติดีมาก เหมือนคนหลวงพระบางมาต�าให้ทานถึงที่ หาก
อยากซดน�้าแกงร้อนๆ สามารถสั่ง อ่อมหมู/ไก่ (ราคา 105 บาท) แกงเปรอะก็มี (ราคา 
105 บาท) หรืออยากได้แบบไทยๆก็มีต้มย�าทะเล/กุ้ง (ราคา 180 บาท) ต้มข่าไก่ (ราคา 
105 บาท) ข้าวเหนียวมีทั้งข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวด�า ข้าวสวย ขนมจีนก็มีให้เลือก
ทานได้จุใจ  (ราคา 20 บาท)
 นอกจากนี้ ส�าหรับใครที่ไม่อยากทานอาหารอีสาน ทางร้านยังมีอาหารจานเดียวไว้
บริการลูกค้าอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ข้าวกระเทียมกุ้ง (ราคา 120 บาท) ผัดไทกุ้งสด (ราคา 
110 บาท)   คะน้าหมูกรอบ (ราคา 85 บาท)  เรียกได้ว่าเอาใจลูกค้าทุกรสนิยมเลยค่ะ 
 ส�าหรับชาว  STECON  คนไหนอยากไปลิ้มลอง ร้าน “HAI” ส้มต�าคอนแวนต์  
การเดินทางก็ง่ายมากเมื่อคุณลงรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดงออกทางออกที่ 2 เดินเข้าไปในซอย
คอนแวนต์ประมาณ 50 เมตร ร้านเปิด จ-ศ 10.30 น.-21.00 น. (วันเสาร์เปิดถึง17.00 น. 
และหยุดวันอาทิตย์) หมายเลขโทรศัพท์  02-631 0216, 02-631 2514 ค่ะ
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คือ พัดลมเล็ก จ�านวน 5 รางวัล
**บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**รูปภาพส�าหรับการโฆษณาเท่านั้น**

 สวัสดีทุกคนค่ะ เข้าสูช่่วงหน้าฝนแล้ว แต่อากาศกยั็งร้อนอบอ้าวเช่นเคย 
ยังไงต้องรกัษาสขุภาพกนัด้วยนะคะสขุภาพดีมีชัยไปกว่าครึง่ ส�าหรบัเกมส์ฉบับ
นี ้ตนูนีน่�าฉากในภาพยนตร์ท้ังในประเทศและต่างประเทศมาให้เพ่ือนๆ ได้ทาย
กนัว่ามาจากภาพยนตร์เรือ่งอะไร หากมีภาค 1 หรอื 2 ต้องใส่ค�าตอบมาด้วย
นะคะ เขียนค�าตอบลงในกระดาษเปล่าส่งมาที่ เล่นเกมส์สนุกกับตูนนี่ แผนก
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 20 อาคารซิโนไทย 


